

# ผู้คุมกับอาเซียน(ผู้คุมอาเซียน)



นายสวัสดิ์ จันทร์ดำ ศูนย์ราชทัณฑ์อาเซียน กองแผนงาน

ผู้คุมกับอาเซียนหรือผู้คุมอาเซียน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร จริงๆแล้วผู้คุมกับอาเซียน ได้เกี่ยวข้องกันมานานแล้ว ผู้คุมอาเซียน อาจจะไม่พอ หากจะเรียกว่าผู้คุมโลกคงไม่น่าเกลียดอะไร เพราะว่ามีผู้ต้องขังชาวต่างประเทศที่มาติดคุกอยู่ในเมืองไทยเราเช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย จีน ชนกลุ่มน้อย สิงคโปร์ ใต้หวัน ไนจีเรีย ฮองกง อินเดีย ปากีสถาน กานา เนปาล เวียดนาม อินโดนีเซีย อังกฤษ บังคลาเทศ อิหร่าน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เกาหลี แอฟริกาใต้ คองโก เยอรมัน ฝรั่งเศส ศรีลังกา อเมริกา เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เป็นต้น จะเห็นว่า มีชาวต่างประเทศ จากประเทศทุกทวีปทั่วโลกที่เดี๋ยวมาติดคุกอยู่ในประเทศไทย

การที่ประเทศไทยเราได้ส่งเสริมการลงทุน ค้าขายและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศทำให้มีเหล่ามิชชันนารี อาชญากร เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอาศัยเป็นที่กระทำความผิดอาญาภายในประเทศ และระหว่างประเทศ จึงทำให้มีผู้ต้องขังชาวต่างประเทศมาติดคุกอยู่เป็นจำนวนมากและหลากหลาย ประเทศแทบทุกทวีป

กรณีเดียวกันเมื่อประเทศไทยและอีก ๙ ประเทศในอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, บรูไนดารุสซาลาม ได้ตกลงร่วมกันที่จะเป็น ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อ ๑๐ ประเทศมาตกลงรวมกัน เป็นชุมชนเดียวกัน สามารถค้าขายระหว่างกันได้ โดยไม่เสียภาษีนำเข้า นอกจากสินค้าไม่กี่รายการที่มี ข้อยกเว้น สามารถทำธุรกิจด้านบริการบางสาขาในประเทศอาเซียนอื่นได้ และสามารถเข้าไปลงทุนใน ประเทศสมาชิกอื่น ในสาขาการเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิต โดยได้รับการปฏิบัติเหมือนคนในประเทศนั้น นอกจากนี้จะมีการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล ในวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก บัญชี นักสำรวจ และ การบริการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศอาเซียน

ซึ่งที่ผ่านมาแค่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเดียวกันคนไทยก็ล้นอยู่แล้วก็จะล้นมากยิ่งขึ้นไปอีก ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะเป็นภาระหนักอยู่กับคุณ เพราะผู้คุมมีหน้าที่ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของผู้ต้องขัง ตรวจตราป้องกันการกระทำผิดวินัยการหลบหนี และจับกุมเมื่อมีการกระทำผิดระเบียบกฎหมาย จัดการและควบคุมการทำงานของผู้ต้องขัง จัดการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผู้ต้องขัง ดูแลการอนามัยของผู้ต้องขัง การสุขภาพของเรือนจำและจัดให้เป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังร้องทุกข์ได้โดยสะดวกและเต็มที่ ทำการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้ต้องขังในความควบคุมของเจ้าพนักงานอื่นก่อความไม่สงบ หรือกระทำผิดอาญา จำต้องเข้าจัดการจับกุมช่วยเหลือเจ้าพนักงานอื่น เว้นแต่ไม่อาจทำดังนั้นได้ เพราะเหตุที่มีผู้ต้องขังอื่นอยู่ในความควบคุมของตนซึ่งจะก่อความไม่สงบหรือกระทำผิดอาญาขึ้น ในกรณีนั้นจึงรีบแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมและพัศดีทราบเหตุ

ดังนั้นการที่ผู้คุมจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลดังวิสัยทัศน์ของ กรมราชทัณฑ์ที่ว่า “กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่อสังคมน” กรมราชทัณฑ์จะต้องมีการเตรียมการพัฒนาศักยภาพของผู้คุมในด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล เช่น การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนได้มีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน เพราะฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของผู้คุมจึงมีความสำคัญเพราะการที่จะควบคุมผู้ต้องขังชาวต่างประเทศจะต้องมีเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งก็คือภาษานั้นเองดังคำที่ว่า ภาษาสื่อถึงใจ จึงจะเข้าใจ จึงจะยอมรับ ผู้คุมก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่อสังคมน

พวกเราผู้คุมก็หวังว่า ผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์เราจะเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาในชาติอาเซียนให้กับผู้คุมทั่วประเทศ โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อยกระดับในการเป็น “ผู้คุมอาเซียน”